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பல ஆறுகள் ஓடிக் கடலில் கலத்து கொள்கின்றன. அத்தம் தண்ணிசை 

யெல்லாம் கெசன அசசாங்கம் தல்லுறவோடு இத்த மாதிலல் இற்குப் பர்த்து 

தத்தால் Dis மாநிலத்தில் உணவுப் பிசச்சினை தர்வுக்கு. வசப்பிசசாதமாக 

இருக்கும். அதுமட்டுமல்ல, பல கடிதப் போக்குவசத்துகள்,  மாதாடுகள் 

போட்டு இத்தப் பிசச்னைமிது பலவிதமான விவாதங்கள் தடம்திருக்கின் par. 

இப்பொழுது இடீசென்று ஓரு திருப்பம் வத்திருக்கறதோ என்று ஐயம் ஏற்படு 

இன்ற முறையிலே பத்திரிகைச் செய்திகள் கூனுவகால் இஜழைப்பற்தி தமது 

அசசாங்கம் எடுத்திருக்கும் தடவடிக்கைகளையும், மேற்கொண்டு என்ன ஆக்க. 

பூர்வமான காரியங்களை நடத்தலாம் என்பதை மம் மாண்புமிகு முதலமைச்ச 
வர்களும், சம்பத்தப்பட்ட அமைச்சசவர்களும் என்ன நடவடிக்கை Cop 
கொள்ளப் Cur @@iacr என்பதைக் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இத்த அவையின் 
மூலம் தாங்கள் தெரியப்படுத்த வேண்டுமென்று கேட்பதத்கு Qa முக்கியமான 

பிசச்னை என்பகால் சபையை HAM maggie விவாதிக்க வேண்டுமென்று 

கோருகிறேன். 

இரு. ஏ. சுப்பிசமணியம் : அவைக் தலைவசவர்களே, Dos பாண்டியா௮-- 

புன்னம்புழா இட்டம். கோவை மாவட்டத்தைப் பெொனுத்த வசையில் அத்து 

மாவட்டத்து விவசாயிகளுக்கு மிகவும் இன்றியமையாத, அவர்கள் எதிர் 

பார்த்துச் கொண்டிருக்கும். ஒரு Bb. ஆகவே, இன, பொன முக்கெத்னவம் 
வாய்த்ததாற அ. இப்பொழுஅ கோள சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சசவர்கள் 
சிலவற்றைச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவைகளில் ஓசளவுக்கு சிலவை குத்தச் 

சாட்டு போலவும் அமைகத்திருக்கற௮,. தமிழக ௮சசு பேச்சு வார்த்தைகளுக்கு 

ர ரர 0 அனபா பபால். அழக ne என்ணித்னையாக oe 
நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதுபோலவும், அப்படியிருத்தால் 
வேறு தடவடிக்கைகளையும் நாங்கள் எடுப்போம் என்பதுபோலவும் சொல்லி 

பிருச்றுர்கள். ஆகவே, இது அமிழகத்தைப் பொனுத்தவசையில். மிகவும் 
அவசசமாகக். கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஓன்று, Da முக்கயமாகக் கவனிக்கத்: 
தக்க ஓன்னு என்பதால். இத்தச் சபையின் நிகழ்ச்சியை ஓற்றிவைத்து இந்தப் 
பிசச்னையை விவாதிக்க வேண்டுமென்று தான் பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள் 

இறேன்.. 

மாண்புமிகு இரு. மு, கருணாதிதி : தலைவரவர்களே, பாண்டியாற௮ு--புன்னம் 

புழா நதிகளின் நீரை மின்சாசத்திற்குப் பயன்படுத்துவததகோடு விவசாயத் 

PAGS பயன்படுத்தலாமா என்று கமிழ்தாடு ௮ரசு யோ௫ித்த,ச உண்மை, 

ஆனால் கேசள அசசைக் கலத்.அ கொள்ளாமல் அத்த மூயற்சியில் ஈடுபடவோ, 
சாலியாறுக்குச் செல்ல வேண்டிய தண்ணிசைத் தடுத்து கேள மக்களுக்கு 
பாதகமாக: தமிழ்தாட்டு விவசாயத் அக்கு பயன்படுத்திக்கொள்ள,  எத்தவித 
தடுப்புகளை அமைக்கவோ இந்த ௮7௪ முற்படவில்லை. 

Qaupp கேரள அசசுக்கு பிப்சவரி 19-ஆம் தேதியில் தமிழக அசசு ஓரு 

கடிதம் எழுதியிருக்கிற. அதில், கேள அசசுடன் உடன்பாடு எற்படும் 

வசையில். பாண்டியாறு__புன்னம்புழாவிலிருந். து தண்ணீர் இருப்பிவிட 

மாட்டாது என்று திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிட்டிருக்கற.௧. என்ன காரணத் 

தாலோ, அந்தக் sa eb கேசள முதல்வர் அவர்களின் கவனத்.இற்குக் கொண்டு 

செல்லப்படவில்லை என்னு அறிகிறேன். Capo, அவர் Coro சட்டமன்றத்தில் 
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வெளியிட்ட கருத்தினை அதித்ததம், உடனடியாக தான், அவருக்கு ஓரு கடிதம் 
எழுதியதோடு ஆதல் பிப்சவரி 19-0 தமிழக 2.7% எழுதியுள்ள கடிதத்தையும் 

பற்றிக் ருறிப்பிட்டி ருக்கிறேன். 
இது சம்பத்தமாக முதலில் இரு மாதில அஇகாரிகளும் சந்தித்துப் பேசு, 

பிறகு அமைச்சர்கள் மட்டத்தில் பேசி அதற்குப் பிறகு ஒரு உடன்பாட்டுக்கு 
வரலாம். என்றும் அ.த்தக் கடி.கத்தில் எழுதியிருக்கறேன்- 

மின்சாச உற்பத்திக்குப் பதிலாக பாண்டியாறு--புன்னம்புழா தண்ணிசை 

தாம் சசயத்துக்கு பயன்படுத்தப் போவதாக கேசள முதல்வர் கூறுவது 

சரியான தல்ல. 

மின்சார உற்பத்திக்குத் தேவையானது Cure விவசாயத்தித்குத் 

தண்ணிமைப் பயன்படுத்தலாமா என்பதுதான் தமிழக அசன் எண்ணமாகும். 
அதனை ஒருதலைப்பட்சமாக நிறைவேற்றும் முயற்சி எதும் தமிமுக அரசுக்குக் 

இடையாஅ; கேசள அசூத்கும், தமக்கும் சமூகமான உறவே இருத்து வரு 
இறத. அத்த உறவின் அடிப்படையில் இசண்டு அசசுகளும் இந்தப் பிசச்சளை 
யைத் தீர்த்துக் கொள்வதில் எத்த விதமான. சங்கடமும் இருக்காது என்று 
தான் நம்புகிறேன். பத்திரிகைகளிலே கோள முதலமைச்சர் அவர்கள் கேசள 

சட்ட மன்றத்தில் பேசி இருப்பதாக வத்திருக்கதஅ௫. அத்தச் செய்இயின் அடிப் 
படையில்தான் தேற்றைய Herth அவருக்குக் கடிதம். எழுதப்பட்டிருக்கற௪. 

அத்த அடி.ப்படையில்தான் மாண்புமிகு பொன்னப்ப pri அவர்களும், 
மாண்புமிகு சுப்ரமண்யம் அவர்களும் இங்கே ஓத்இிவைப்புத் இர்மானத்தை 
அளித் இரும்இருர்கள், நாணும் அத்; அடிப்படையில் இங்கே எனது பவேத் 
தத்திருக்கறேன். அவர் என்னென்ன பேசினார். என்பதெல்லாம் Perr 
பூர்வமாக தமக்குக் இடைத்த பிதகுதான் அதைப்பற்றி முடிவாக திர்றையிக்க 
வேண்டும். என்ன இருந்தாலும் மாதில அசசுகளுக்கு இடையே உறவு நிலையிலே 

இதைப் போன்ற விஷயங்களை பேக் இர்த்துக் கொள்ளப்பட வேண்டியிருக் 

இதனது. இப்படிப் பேசித் இர்க்கப்பட வேண்டுமென்பதிலே நாம் ஆழ்த்த 
அக்கறை உள்ளவர்கள் என்பதை இத்த மன்றத்திலே உள்ள அனைவரும் நன்கு 
அறிவார்கள். 

தமது மாநில உரிமைகளை விட்டுக் கொடுக்காமல், மற்ற மாதிலங்களோடு 
பிசச்னைகளைப் பேசத் இர்ப்பதிலே எந்த விதமான. தவறும் இல்லை. என்பதை 
தான் பொன்னப்ப நாடாரிடத்திலே மிகுத்த பணிவோடு கூறிக் கொள்ள 
விரும்புகிறேன். ஏதோ நடக்கற sre கழக அசசு என்ற கரரணத்திற்காக 

மத்த மாதில அமைச்சர்கள் தம்மைப் பற்றிச் சொல்லும் செய்திகளை யெல்லாம் 
தலைப்புக் கொடுத். வெளியிடு தேசத்திலே தாங்கள் தாட்டிலே இறமைக் 
குறைவாக நடந்து கொள்வதாகச் செய்திகளை வெளியிடுகின்றன. அதிலும் 

குறிப்பாக பொன்னப்ப நாடார் அவர்கள் eri pg இருக்கற கட்டுப் பத்திரிகை 
தோ தலைப்புக் கொடுத்து நம்முடைய மாதிலத்தைப்பற்றிக்... மறைவாக 
மதிப்பிட வேண்டாமென்று கேட்டு கொள்கிறேன்... காக்ஸ் கடைச் 
Crips நவசக்்இப் பத்திரிகையில் கருணாநிதிக்கு கேரள முதலமைச்சர் எச்ச 

ரிக்கை என்னு வருறஅ. இப்படிக் கேசள மாநிலத்தில் உள்ள அவர்கள் 
பத்திரிகைகளில் கூட எச்சரிக்கை விடுவதாக, அத்த மாநிலத்தில் அவர்களுக்கு 
எதிசான பத்இரிகைகளில்கூட . இப்படிச் செய்திகளை வெளியிடமாட்டார்கள். 

ஆனால் நம்முடைய தாட்டில் நாங்கள் தமிழக அசல் இருக்கும் ஒசே ஒரு 

பாவத்தால் எத்த மாதிலத்தில் எத்த அமைச்சர் எந்தச் செய்தியைச் 
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சொன்னாலும் yg எங்களுக்காக விடப்படுகற  எச்சரிக்கையாக்கப்படுகிற௮. 
இன்னும் சொல்லப் போனால் இங்கே உள்ள இத்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின். 

தலைவர்தான் ௮ங்கே முதலமைச்சசாக  இருக்கறுர்கள். இங்கே உள்ள 

கம்யூனிஸ்ட் பத்திரிகைகளிலே இதைப் போன்ற செய்திகள் வருமா என்றால் 

amg. அவர்கள் இந்த மாதிலத்தில் உரிமைகள் என்று வரும்போது இத்த 
மாதிலத்தின் உரிமைகளுக்காக நிற்பார்கள். அத்தகு அத்த மாதிலத்.தன் உரிமை 

களுக்காக ஆங்காங்கு இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட் கட்டு வாதாடும். அதே போல் 
தான் இிஜலிங்கப்பா காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்த்த நண்பர்கள் இது ஏதேச 

கழக அசசிற்கு வருகிற ஆபத்து, அதற்கு மாத்திரம் sH®Qp பதில் என்று. 

எண்ணாமல் கமிழ்தாட்டு மக்களின் உரிமை பாதிக்கப்படுகற தே ரத்திலே தாம் 

அளைவரும் ஓன்றாக இருக்க வேண்டுமென்ற அத்த எண்ணத்இன் அடிப்படையில் 
இயங்க வேண்டுமென்று இதனை எடுத்தக் கூற கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். 

கேசள அசசுக்கும், தமக்கும் இருக்கற ச௬ழுகமான சூழ்நிலையை கேன முதல் 

மைச்சசோடு Cus Biswas கொள்ள நாம் தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை 

எடுத். த விளக்க Dis ஓத்றிவைப்புத் ஜீர்மானம் பயன்பட்டது என்த அளவிலே. 

இசை விவாதிக்கத் தேவையில்லை, விட்டு விடலாம் என்று தங்களுக்குச் 
சொல்லிக் கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேசவைகத் தலைவர் : மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் 

விளக்கத்திற்குப் பிறகு எத்த விவாகுமும் இதன் மீது தேவையில்லை என்ற 
வகையிலே இத்த ஓற்றிவைப்புத் இர்மானத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறஅ. 

(4) அறிவிப்புகள். 

(aj) சட்டமன்ற மேலவைக் தலைவரிடகிருந்து வத் துள்ள செய்இ குறித்து. 

மாண்புமிகு பேசவைத் தலைவர் : தமிழ்நாடு 1971- ஆண்டு PP awe 
(செலவினக் கணக்கன் மீது வாக்கெடுப்பு) மசோகாவும், (சட்டப்பேசவை 

மசோகா எண் 4/1971) கமிழ்தாடு 1971-ம் ஆண்டு நிதி ஓ.துக்க மசோதாவும் 

(சட்டப்பேரவை மசோதா எண் 5/1971), சட்ட மன்ற மேலவையில் 7977-ம் 

ஆண்டு மார்ச் இங்கள் 30-ம் prover. ஆய்வுக்கு எடுக்கப்பட்டு பரிந் தரை ஏம் 
செய்யப்படவில்லை என்னு சட்ட மன்ற மேலவைத் தலைவரிடமிருந்.க. தகவல் 

வந்திருக்க ௮. 

5. அசசினர் மசோதா. 

3927-ம் ஆண்டு மோட்டார் வண்டிகள் (தமிழ்நாடு Doss) மசோதா, 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : அடுத்து, அலுவல் அசசனர் மசோதா, 

2971-ம். ஆண்டு மோட்டார். வண்டிகள் (தமிழ்நாடு திருத்த) மசோசகா.. 

மாண்புமிகு இரு. ௪. இசாமச்சத்திசன் : மாண்புமிகு பேரவைக் தலைவர் 

அவர்களே, 7977-ம் ஆண்டு மோட்டார். வண்டிகள் (கமிழ்சாடு இருத்த) 

மசோதாவைப் பேரவைக்கு அறிமுகப்படுத்த அனுமதி கோருகிறேன். 

சர்மானம் போவையின். apy Pag விடப்பட்டு, அசியைவேய்றப்பட்டு, 

அனுமதி வழக்கப்பட்ட௪, 


